

Số: 57/BC-CT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH  
VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2018**

**I. Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
1	Diện tích cấp nước, tưới tiêu nước	Ha	25.051,34	25.051,34	100%	100%
	- Diện tích lúa	ha	17.633,17	17.633,17	100%	100%
	- Diện tích mạ màu, cây CN, cây vụ đông	ha	6.175,11	6.175,11	100%	100%
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	ha	1.243,06	1.243,06	100%	100%
2	Khối lượng, sản phẩm dịch vụ công ích bị lỗi	Ha	Không có			
3	Số lượng, ý kiến phản hồi về dịch vụ công ích của công ty	Ha	Không có			
4	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm	Triệu đồng	33.054	32.867	99%	97%
5	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm	Triệu đồng	30.816	32.779	106%	96%

**II. Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp**

**1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường**

Thực hiện thường xuyên Công tác giải tỏa khai thông dòng chảy; Tăng cường các biện pháp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước đối với các cấp chính quyền cơ sở và người dân trong việc bảo vệ nguồn nước .

Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các điểm xả thải trái phép gây ô nhiễm. Công ty tích cực tham gia cùng chính quyền các địa phương trên lưu vực thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm công

trình. Lập các dự án cải tạo hệ thống CTTL, bảo vệ nguồn nước trình UBND tỉnh phê duyệt

Tranh thủ mọi nguồn vốn, tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp các dự án, công trình thủy lợi nâng cao năng lực điều tiết trên hệ thống (nạo vét kênh mương, sửa chữa xây dựng các công trình điều tiết; duy tu sửa chữa các trạm bơm dã chiến) nhằm phát huy tốt hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Phối hợp cùng công ty TNHH MTV KTCT TL Bắc Nam Hà và các công ty thành viên trong hệ thống tăng cường điều hành, điều tiết trong việc nhập và tháo nước sông chím để thau chua, tẩy rửa các chất độc hại giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước hiện nay góp phần quan trọng cho công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất, đảm bảo phòng chống thiên tai cùng với việc bảo vệ môi trường sinh thái xanh – sạch – đẹp.

## **2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội**

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực công ích thủy lợi, phục vụ tưới tiêu (diện tích hơn 25.000 ha/năm) cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng chống thiên tai, cấp nước phục vụ đời sống dân sinh và các ngành kinh tế cho toàn huyện Vụ Bản và 2 xã của huyện Ý Yên. Trong những năm qua, Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vụ Bản.

Ngoài ra các hoạt động xã hội, công tác từ thiện trách nhiệm với cộng đồng cũng được Công ty quan tâm và làm tốt như công tác vận động cán bộ, người lao động tham gia ủng hộ các quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai ...

## **3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp**

Thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng với các nhà thầu xây dựng, các đơn vị cung cấp vật tư, hàng hóa, thiết bị.

Nghiêm túc thực hiện theo hợp đồng cung cấp tưới tiêu nước giữa Công ty Vụ Bản với Công ty đầu mối Bắc Nam Hà cũng như đối với các đơn vị thành viên trong hệ thống.

## **4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng**

Đối tượng khách hàng của Công ty là các tổ chức, cá nhân dùng nước trên địa bàn hệ thống thủy nông Vụ Bản. Nhiệm vụ của Công ty là quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Vụ Bản, tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh kinh tế cũng như phòng chống khắc phục, giảm nhẹ thiên tai cho 18 Xã, Thị Trấn gồm 31 HTX nông nghiệp và 01 đơn vị

Trung tâm giống cây trồng của tỉnh, điều hành n- óc t- ói cho một số xã của huyện ý Yên và Thành phố Nam Định.

### **5. Quan hệ tốt với người lao động**

Công ty luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động như việc làm, chế độ nghỉ ngơi, ốm đau thai sản, khám sức khỏe định kỳ, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ và các điều kiện về AT VSLĐ- PCCN cũng nh- các chế độ l- ơng, chế độ ca 3, ăn giữa ca d- ỡng sức tại chỗ, chế độ nâng l- ơng nâng bậc, tham quan du lịch...

Công ty xây dựng mối quan hệ hài hòa với người lao động, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng. Thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, động viên với người lao động.

### **6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp**

Người lao động trong công ty được tạo môi trường làm việc an toàn, được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ. Các chế độ chính sách cho ng- òi lao động luôn đ- ợc đảm bảo. Điều kiện về cơ sở vật chất, tinh thần luôn đ- ợc cải thiện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2018 của Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

(Đã ký)

**Nguyễn Hữu Ý**